

2.4 การขนส่งและการเดินทาง



บันทึกข้อความ

รองอธิการบดี
รับที่ 708 เวลา.....น.
วันที่ 16 พ.ค. 2561

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองอาคารและสถานที่ โทร. ๓๒๔๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๘/๑๐๔๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมืองดขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องทางจักรยาน และงดจอดยานพาหนะทุกชนิดในช่องทางจักรยาน

เรียน ผู้บริหารและบุคลากรทุกหน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณจัดทำทางจักรยาน (Bike lane) ตลอดจนเครื่องหมายจราจร ป้ายสัญญาณ บนถนนสายต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่ Green University นั้น

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และเพื่อให้การจัดทำทางจักรยานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย กองอาคารและสถานที่ จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานแจ้งบุคลากรในสังกัดและนักศึกษา ไม่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่องทางจักรยาน และงดจอดยานพาหนะทุกชนิดในช่องทางจักรยาน โดยขอความร่วมมือนำยานพาหนะไปจอดในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

๑. พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารดินและปุ๋ย รถยนต์จอดได้ ๑๐๐ คัน
๒. พื้นที่บริเวณลานซีเมนต์สนามกีฬาอินทนิล รถยนต์จอดได้ ๑๕๐ คัน
๓. พื้นที่ใต้ถุนอาคารศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ ๙ รถยนต์จอดได้ ๘๐ คัน
รถจักรยานยนต์จอดได้ ๒๐๐ คัน
๔. พื้นที่บริเวณรอบสนามวังซ้าย รถยนต์จอดได้ ๘๐ คัน
๕. พื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนรวม ๗๐ ปีแม่โจ้ รถจักรยานยนต์จอดได้ ๑๕๐ คัน
๖. พื้นที่บริเวณที่จอดรถหน้าสระว่ายน้ำอุบลรัตน์ราชภัฏญา รถยนต์จอดได้ ๕๐ คัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งเวียนบุคลากรและนักศึกษาทราบ และขอความร่วมมือปฏิบัติต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายประคอง ยอดหอม)

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

(อาจารย์อภิชาติ สอนคำทอง)

รองอธิการบดี
16 พ.ค. 2561



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารและสถานที่ โทร. ๓๒๔๒-๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๘/ว ๐๕๖๐

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการสำนักงาน/ผู้อำนวยการโครงการ/หน่วยงานสังกัดสำนักงาน
อธิการบดี

ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว(Green office) และได้รับงบประมาณจัดซื้อจักรยานจำนวน ๕๐ คัน เพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยจัดรถจักรยานไว้บริการบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ในการเดินทาง ติดต่อราชการ ส่งเอกสาร ฯลฯ ภายในมหาวิทยาลัย และบริการให้บุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัยยืมใช้เดินทางมาปฏิบัติงาน เพื่อลดการนำยานพาหนะมาปฏิบัติงาน ลดปัญหาที่จอดรถไม่เพียงพอ และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอีกทางหนึ่งด้วยนั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวของสำนักงานอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือบุคลากรและหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือใช้บริการรถจักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย โดยใช้บัตรประจำตัวบุคลากรสำนักงานอธิการบดีในการยืมรถจักรยานได้ที่พนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี

๒. ขอความร่วมมือบุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย งดใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทางมาปฏิบัติงาน โดยใช้จักรยานแทน และแจ้งความจำนงขอรับรถจักรยาน เพื่อใช้ในการเดินทางมาปฏิบัติงานได้ที่นายเชิดพงศ์ รอบเมือง โทร. ๓๒๔๒ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อนึ่ง ในการนำรถจักรยานไปใช้งานขอให้ตรวจสอบสภาพก่อนนำไปใช้งาน และส่งคืนในสภาพเรียบร้อย หากมีการชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความร่วมมือ และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

(นายประคอง ยอดหอม)

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

แบบสำรวจบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย
ที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรจักรยาน โครงการสำนักงานสีเขียว
(Green office)

กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	บ้านพัก/ แฟลต เลขที่	มีความประสงค์ ขอรับการ จัดสรร	ไม่มีความ ประสงค์ขอรับ การจัดสรร	หมายเหตุ
๑.	นางสาวกชสร จินตารัตน์	๖๓/๙๐			

ขอขอบคุณในความร่วมมือ ลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อลดปริมาณการก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักมหาวิทยาลัย จะใช้บริการยืมรถจักรยานจากหอพักนักศึกษา









บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองอาคารและสถานที่ โทร. ๓๒๔๐-๒

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๘/ว ๑๓๕

วันที่ ๓๒ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความร่วมมือจัดส่งแบบสำรวจรายชื่อบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรจักรยานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

เรียน ผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ตามที่สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการเข้ารับการตรวจประเมินเป็นสำนักงานสีเขียว กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมการลดการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรสำนักงานอธิการบดีที่พักอาศัยในบ้านพัก/แฟลตมหาวิทยาลัย ลดการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ในการเดินทางมาทำงานโดยใช้จักรยานแทน ทั้งนี้ สำนักงานอธิการบดีได้จัดเตรียมจักรยานไว้คอยให้บริการแก่บุคลากรที่พักอาศัยในบ้านพัก/แฟลตมหาวิทยาลัย

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือบุคลากรที่อาศัยในบ้านพัก/แฟลตมหาวิทยาลัย ที่มีความประสงค์ต้องการใช้รถจักรยานในการเดินทางมาทำงานกรอกแบบฟอร์มขอใช้จักรยานตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมือนำมาดำเนินการโครงการพัฒนาอาคารต้นแบบสำนักงานสีเขียว (Green office)

(นายประสงค์ ยอดหอม)

ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่

บุคลากรที่พักในมหาวิทยาลัย จะนำจักรยานมาใช้แทนการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์

